



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 23/2544

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ Hotline อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนรายย่อยในการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ในตลาดรอง (ศอยพ.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดตั้งศูนย์ Hotline อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รายย่อยในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรอง

นางทัศนารัตน์ โสภณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายตลาดการเงิน เปิดเผยว่า ธปท. ได้จัดตั้ง ศูนย์ Hotline อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนรายย่อยในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรอง (ศอยพ.) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลราคา รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรอง แต่มีข้อจำกัดไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในเรื่องนี้

ศอยพ. จะเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป โดยใน ชั้นแรก จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจโทรศัพท์ติดต่อมายัง ธปท. เพื่อสอบถามราคาพันธบัตรที่เสนอขายในตลาดรองโดยสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธปท. จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศอยพ. เพื่อประสานงานระหว่างผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้าพันธบัตรของ ธปท. (Primary Dealers) ในการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล

นอกจากนี้ ศอยพ. จะให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ การคำนวณอัตราผลตอบแทนและราคา ภาษี รวมทั้งเงื่อนไขของการชำระราคาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการลงทุนของ ผู้ลงทุนรายย่อยด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจะโทรศัพท์ติดต่อ ศอยพ. ได้ที่หมายเลข 280 - 8445 ในระหว่างเวลา 10.00 - 13.30 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางไปติดต่อกับ สถาบันการเงินภายในวันเดียวกัน ก่อนสถาบันการเงินปิดทำการในแต่ละวัน

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ติดต่อมายังศอยพ. ภายหลังจากดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้ ข้อมูลต่างๆ แต่ ราคาพันธบัตรที่มีอยู่ขณะนั้นจะไม่ใช่ราคาที่สามารถซื้อได้ในวันนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการ ลงทุนจะต้องติดต่อ กลับมาสอบถามราคาใหม่ในวันที่ประสงค์จะซื้อ ประเด็นสำคัญ ขอเรียนว่า ศอยพ. จะให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นหลัก โดยผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองที่ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชื่อว่า ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนรายย่อยในการซื้อ พันธบัตรรัฐบาล ในตลาดรอง (ศอยพ.) ที่จัดตั้งขึ้นในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล ที่จะใช้ในการพิจารณา ทางเลือกในการออมเพิ่มขึ้น และทำให้มีการขยายฐานผู้ลงทุนอันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตลาดพันธบัตร โดยรวมต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มกราคม 2544

[รายชื่อสถาบัน Primary Dealers ที่สามารถติดต่อซื้อพันธบัตรได้](#)